



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน
ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็น
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ
อำเภอท่าสองยาง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน
ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ ๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่ง กรณี กรมส่งเสริมการเรียนรู้
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขคำสั่ง
ข้อ ๑๔ นอกนั้นคงเดิมทุกประการ) และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๔๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ/หรือประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกฯ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน รายละเอียดแนบท้าย

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวและตรวจบัตรประจำตัวผู้สมัคร
สอบคัดเลือก เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันอาทิตย์
ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง ดังนี้

เวลา	รายการ	สถานที่
๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.	รายงานตัว	ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	การประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์	ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง

๑. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

(๑) เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

(๒) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องไปถึงสถานที่สอบ เพื่อรายงานตัวและตรวจเอกสารตามลำดับเลขประจำตัวสอบ เพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดตามข้อ ๒. ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มรายงานตัว ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที เพื่อตรวจสอบลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล ของตนเองแต่จะเข้าสถานที่สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแล้วเท่านั้น

(๓) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ไปถึงสถานที่รับรายงานตัว และตรวจเอกสาร หลังจากเวลาที่กำหนดตามข้อ ๒. ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ

(๔) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

(ห้ามสวมเสื้อยัด เสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

(๕) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน ๖ เดือน หรือใบคัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักปรากฏชัดเจนหรือแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนทางดิจิทัลบนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองไปแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ จุดรายงานตัวและตรวจเอกสารการสมัคร หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว กรรมการและเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด กรณีที่ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯให้นำเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ไปแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบด้วย

(๖) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องรอในบริเวณที่จัดไว้ให้ โดยห้ามใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายอื่นและพร้อมที่จะเข้ารับการสอบทันทีที่เรียกให้เข้ารับการสอบ

(๗) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(๘) เมื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายอื่นที่อยู่ระหว่างการสอบ

(๔) ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ อาจพิจารณาให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ให้ถือเป็นที่สุด

๒. การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหา

การตัดสินใจและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ให้ถือเป็นที่สุด

หากผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อ เป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก ก็จะไม่มีการ จัดจ้างและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบคัดเลือกได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดตาก ทราบด้วย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวสุนทรี เตินขุนทด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ
๑	๐๐๑	นางสาวสกวเดือน ล้อกา	วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ <ul style="list-style-type: none">▪ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. รายงานตัว ณ. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง▪ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง